



ปลัดแกชอย 40

พระคัมภีร์... "โหราจารย์บางท่านจากทิศตะวันออก เดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม สืบถามว่า “กษัตริย์ชาวฮิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด พวกเราได้เห็นดาวประจำพระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์”.../... หายหน้าไปนานกลับมาพบกันอีกที ก็ขอสวัสดิ์ปีใหม่แก่พี่น้องชาวชอย 40 ทุกท่าน หวังว่ายังไม่สายเกินไปนะครับ.../...**วัดใหม่ในสไตล์เก่าเก็บ...**เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มกราคม ที่ผ่านมา วัดน้อยของอาสนวิหารอัสสัมชัญก็ได้ฤกษ์สะดวก ทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีพี่น้องมาร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 100 ชีวิต แถมก่อนจบมิสซาพ่อใหญ่เล่าประวัติความเป็นมาของวัดน้อยให้ฟัง น่าสนใจไม่น้อย เพราะของแต่ละชั้นที่เข้าไปสถิตอยู่ในวัดน้อย เรียกได้ว่าต้องมีประวัติศาสตร์อันยาวนานด้วยกันทั้งนั้น เช่นเศษเหล็กที่พบตอนปรับปรุงโรงเก็บของหลังโรงรถ พอประกอบร่างเสร็จปั๊บก็กลายเป็นตุ๊กตที่มีอายุกว่า 100 ปี แถมสวยงามเสียด้วย ส่วนพระแท่นไปพบโดยบังเอิญที่โรงบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ อายุอานามก็มีใช้น้อย ไหนจะเชิงเทียนเก่า กางเขนเก่า รูปแม่พระเก่า แอมรัศมีก็เก่าด้วย เรียกได้ว่ามองไปอะไรก็เก่า(เกือบ)หมด จะว่าไปคนที่มาเข้าวัดก็หน้าเก่า(แก่) ด้วยกันทั้งนั้น จะขาดก็แต่รอคนหน้าใหม่มาเข้าวัดเท่านั้นแหละครับ ถ้ามีมาเยอะๆพ่อใหญ่คงดีใจไม่น้อย.../...**ชมพู่พันทิพย์...**พอถึงหน้าหนาวอาสนวิหารของเราก็ได้ชมความงามของเจ้าต้นชมพู่พันทิพย์ หรือซากุระไทยที่ปลูกไว้ที่ลานจอดรถ แม้คราวนี้จะเหลืออยู่เพียงต้นเดียวก็ตาม แต่มันก็พยายามออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้นไปหมด เห็นแล้วดูเด่นเป็นสง่าสวยสะดุดตา ใครไปใครมาก็พากันหยุดชื่นชม แต่ไม่รู้ว่าจะขัดใจคนกวาดพื้นหรือเปล่าเท่านั้นเอง.../...**เยี่ยมเพื่อนบ้าน...**ทุกปีอาสนวิหารอัสสัมชัญก็จะส่งทีมงานฝ่ายศาสนสัมพันธ์ออกเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านส่งมอบความสุขให้บรรดาเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง ปีนี้ได้ข่าวว่าพ่อณรงค์เป็นหัวเรือใหญ่นำทัพไป ปีหน้าใครอยากไปร่วมก็ยินดีครับ.../...**ไม่หายใจ...**เช้าวันศุกร์เดินลงมาจากบ้านก็ตกใจ เพราะปลาคาร์ฟที่บ่อหน้าบ้านพอพร้อมใจกันไปเฝ้าพระเจ้าอีกครา ผลการชันสูตรศพคราวนี้ออกมาว่า มันตายเพราะไม่ยอมหายใจนั่นเอง.../...**เข้าเียบ...**จันทร์นี้บรรดาพระสงฆ์ในชอย 40 ก็จะไปร่วมกันเข้าเียบประจำปีที่บ้านผู้หว่านตามระเบียบวาระ แต่รอบนี้ไปนานหน่อย เพราะเป็นการเข้าเียบใหญ่ประจำปี 5 วันครับ.../...ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อย ทำให้ชาวชอย 40 หลายคนไม่ค่อยสบาย อย่างไรก็ตามก็รักษาสุขภาพกันด้วยครับ.../...“เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดาห์ เจ้ามิใช่เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์ เพราะผู้นำคนหนึ่งจะออกมาจากเจ้า ซึ่งจะเป็นผู้นำอิสราเอลประชากรของเรา”.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...